



BCP ชี้ค่าการกลั่นมีแนวโน้ม ■ เติมน้ำมันดิบ ■ ลุยเพิ่มผลิตภัณฑ์-รุกเทรดดิ้ง

นิวส์ คอนเน็คท์ – BCP ชี้ราคาน้ำมันและค่าการกลั่นมีสัญญาณปรับตัวขึ้นได้ ปรับแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่น วางเป้ากำไรกลั่น 100,000-105,000 บาร์เรลต่อวัน พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่ม ควบคู่การรุกเทรดดิ้ง สร้างการเติบโต

นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวางแผนจัดหาและธุรกิจการค้า น้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า ทิศทางราคาน้ำมันและค่าการกลั่นในระยะสั้น จากช่วงที่เหลือของปีไปจนถึงสิ้นปี 64 มีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากระดับราคาน้ำมันปัจจุบันเฉลี่ย 40-41 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล



บัณฑิต ทรราชไพบูลย์

ส่วนค่าการกลั่นพื้นฐานสิ้นไตรมาส 3/63 อยู่ระดับ 2.33 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล คาดว่าค่าการกลั่นจะกลับอยู่ในระดับสูงเหมือนก่อนช่วงเกิดไวรัสโควิด-19 ได้

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

AS มั่นใจผลงานปีนี้โตแรง 100% เจาะตปท.-ทุ่ม 150ล.พัฒนาธุรกิจ

นิวส์ คอนเน็คท์ - AS มั่นใจรายได้ปีนี้โตกว่า 100% ส่วนปีนี้หน้าโตต่อเนื่อง มีแผนเปิดตัวเกมส์ใหม่อีกเพียบ วางบลงทุนกว่า 150 ล้านบาท ใช้พัฒนาธุรกิจ

นายปราโมทย์สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



พลิกโฉมบริการสู่วิถี New Normal.... ธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มเร่งทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อรักษาขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในวิถีปกติใหม่ ครั้นนี้จับมือ บริษัท ด็อกเตอร์ เอชแอนด์ จำกัด (Doctor A to Z) ผู้พัฒนา Virtual Care App สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสถานพยาบาล เพื่อพลิกโฉมรูปแบบการบริการที่ทันสมัยมากขึ้นและสอดคล้องบริบทในปัจจุบัน โดยมี นางสาวอรุณี บุญเกิด ผู้อำนวยการ SME Ecosystem กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีธนาคารไทยพาณิชย์ และนายแพทย์อนุชาพาน้อย Chief Executive Officer บริษัท ด็อกเตอร์ เอชแอนด์ จำกัด ประกาศความร่วมมือ

PRAPAT ดันเป้าปี 64 รายได้ทะลุ 900 ล้าน ขยายคลัง-กำลังผลิต

นิวส์ คอนเน็คท์ - PRAPAT คาดปี 64 รายได้โตกว่า 900 ล้านบาท เร่งสร้างคลังสินค้า-โซลูมหวังดันยอดขาย พร้อมทุ่มงบ 50 ล้าน ลงทุนระบบบัญชีและกำลังการผลิต

นายวีระพงศ์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT เปิดเผยว่า แผนดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าสร้างรายได้มากกว่า 900 ล้านบาท จากปี 2563 ที่คาดว่าจะทำได้

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)





BCP

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจ บริษัท มีแผนบริหารจัดการเพื่อให้สามารถถักนํ้ามัน ได้มีประสิทธิภาพดีที่สุด ด้วยการเลือกนํ้ามันดิบ เข้ากลั่นให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ขณะที่การผลิตนํ้ามันอากาศยาน เกือบจะเป็น ศูนย์ตามความต้องการใช้ที่ยังมีไม่มาก พร้อมกับ

จะหันไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น นํ้ามัน เตาแก๊สมะถันต่ำ เป็นต้น รวมถึงการทำธุรกิจเทรดดิ้ง ให้มีการเติบโตต่อเนื่อง

ส่วนการใช้กำลังการผลิตนํ้ามันในปี 64 คาดว่าจะอยู่ระดับ 100,000 – 105,000 บาร์เรล ต่อวัน ต่ำกว่ากำลังการผลิตเต็มที่ 120,000 บาร์เรล ต่อวัน ขณะที่สิ้นปี 63 คาดว่าจะอยู่ระดับ 100,000 บาร์เรลต่อวัน

ขณะที่การดำเนินโครงการ 3E (Efficiency, Energy, and Environment Improvement) ซึ่งล่าสุดโครงการ Continuous Catalyst Regeneration (CCR) มีความคืบหน้า 98.5% คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.63 และโครงการ Debottlenecking Hydrocracker Unit (HCU) คืบหน้าแล้ว 90% คาดจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.64 ซึ่งจะช่วยให้ค่าการกลั่นเพิ่มขึ้น ●

AS

(มหาชน) หรือ AS เปิดเผยว่าบริษัทมีกำไรได้ ปีนี้จะเติบโตได้กว่า 100% จากปีก่อน จากช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีรายได้อยู่ที่ 1,020.13 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 767.62 ล้านบาท โดยมีปัจจัยบวก จากผลตอบรับที่ดีมากจากการเปิดตัวเกมส์ ในช่วงที่ผ่านมา และจะเปิดตัวใหม่อีก 1 เกมส์ ประเภท PC ในช่วงที่เหลือของปีนี้

ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการปี 64 คาดรายได้จะยังเติบโตต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทำแผน เบื้องต้นคาดว่าจะ เปิดตัวเกมส์ใหม่ 6-10 เกม จากปี 2563 ที่เปิดตัว เกมส์ใหม่ไปประมาณ 6-7 เกม โดยจะทยอย เปิดตัวเกมส์ใหม่ในไตรมาส 1/64 จำนวน 4 เกม แบ่งเป็น เกมส์มือถือ 2 เกม และเกมส์บน PC 2 เกม



ปรโหมทย์ สุตจิตพร

อีกทั้งปีหน้าจะขยายตลาดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตลาดในประเทศอินโดนีเซีย และ เวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่คาดว่าจะสามารถ สร้างการเติบโตให้บริษัทได้เป็นอย่างมาก ด้านงบลงทุนในปีหน้า คาดใช้ประมาณ

100-150 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะใช้ในการซื้อ เกมส์ใหม่ๆ รวมทั้งคอนเทนท์ใหม่เพื่อเปิดตัว และ อีกประมาณ 20-30 ล้านบาท จะใช้รองรับการ ปรับปรุงระบบ IT เช่น การอัปเดตระบบความเร็ว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ●



วีระพงศ์ ลือสกุล

PRAPAT

880 ล้านบาท จากการเพิ่มศูนย์บริการเพื่อ จัดแสดงสินค้าและช่องทางจำหน่าย การรักษาสถานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงการขายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

“ในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะมี รายได้รวมประมาณ 880 ล้านบาท เป็นมากกว่า 900 ล้านบาท และเติบโตเป็นเลขสองหลัก” นายวีระพงศ์ กล่าว

โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โชว์รูมสำหรับการจัดแสดงสินค้าและสาธิต การใช้ผลิตภัณฑ์ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 9 ล้านบาท เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.นี้ รวมถึง การก่อสร้างคลังสินค้าขนาด 5,800 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงาน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นคลังขนถ่ายสินค้า คาดว่าจะใช้เวลา ในการก่อสร้าง 12-18 เดือน ใช้งบลงทุนประมาณ 72 ล้านบาท จากการขายหุ้น IPO

อีกทั้งนำมาลงทุนในระบบบัญชี ประมาณ 20 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ ในไตรมาส 4 นี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 12-15 เดือนจึงจะแล้วเสร็จและอีก 30 ล้านบาท ได้นำมาลงทุนในระบบควบคุมการผลิต คาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสแรก ของปี 64 และใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 12-18 เดือน ●



กฟผ.ลุดนำเข้าLNGจำนวน5.5ล้านตัน

นิวส์ คอนเน็คท์ - กฟผ. ปร้อมนำเข้า LNG ตามมติ กบง. ในปี 64-66 ในปริมาณรวมไม่เกิน 5.5 ล้านตัน เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าของกฟผ. คาดสามารถเปิดประมูลได้ภายในไตรมาส 1/64

นางรานี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่ามติการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63 รับทราบแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) เพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ระหว่างปี 64 - 66

ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ หรือโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดย กฟผ. มีแผนนำเข้าในปี 2564 ปริมาณไม่เกิน 1.9 ล้านตัน, ปี 2565



รานี โฆษิตวานิช

ปริมาณไม่เกิน 1.8 ล้านตัน และปี 2566 ปริมาณไม่เกิน 1.8 ล้านตัน โดย กฟผ. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (TPA: Third Party Access) และข้อกำหนดอื่นๆ ตลอดจน

การพิจารณาปริมาณการนำเข้าที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะ Take or Pay ของประเทศ ทั้งนี้ กฟผ. อยู่ระหว่างเตรียมการนำเข้า LNG โดยคาดว่าจะเปิดให้มีการประมูลราคาผู้จัดหาและนำเข้า LNG ให้กับ กฟผ. ประมาณไตรมาสแรกของปี 2564

ภาพข่าว



ภาคเนย์ สนับสนุนโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ครั้งที่ 4

ภาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมงานโครงการคปภ.เพื่อชุมชน ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกผ่านชุมชนต่างๆ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังบอน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยคุณจุฑาทิพย์ ธัญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจสินเชื่อ TCC ร่วมกับผู้บริหารสายงานตัวแทนนำทีมออกบูธประชาสัมพันธ์และมอบของที่ระลึกให้กับชุมชนดังกล่าว

กรุงเทพประกันชีวิต จัดตั้ง 3 สำนักงานตัวแทนฯ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต 3 แห่ง โดยมี ม.ล. จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โชน โสภณพนิช รองประธานกรรมการบริหาร อนุชา กิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และ ปรัชญ์ สิงหนเสนี ผู้บริหารฝ่ายพัฒนารุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและทีมงานฝ่ายขายร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน

